
Skólaráðsfundur  

 

Dagsetning: 12. desember 2022 

Fundarmenn sem voru mættir: Kristinn Guðlausson skólastjóri, Auður Sólmundsdóttir fulltrúi 

kennara, Edda Guðmundsdóttir fulltrúi kennara, Inga Oddsdóttir fulltrúi annars starfsfólks, 

Dagný Rós Stefánsdóttir og Óskar Auðunn Finnsson fulltrúar foreldra, Rinalds Kluga og 

Agnes Harpa Antonsdóttir fulltrúar nemenda, Magnús Gunnarsson fulltrúi 

grendarsamfélagsins (boðaði forföll).  

1) Skólanámskrá Hvaleyrarskóla 2022-2023 
a) Hér má finna slóð á stafsáætlunina og bekkjarnámskrár allra árganga: 

https://drive.google.com/drive/folders/1geGq08wD2VEQEKe0t9JOFq9VGl99mD97?u
sp=share_link  
 

2) Starfsáætlun Hvaleyrarskóla 2022-2023 
a) Hér má finna slóð á stafsáætlunina og bekkjarnámskrár allra árganga: 

https://drive.google.com/drive/folders/1geGq08wD2VEQEKe0t9JOFq9VGl99mD97?u
sp=share_link . Starfsáætlunin fer á vef skólans fljótlega.  
 

3) Skóladagatal 2022-2023 – breyting á skóladagatali.  
a) Skólastjóri leggur til að námsviðtalsdagur í febrúar verði föstudaginn 3. febrúar í 

staðin fyrir fimmtudaginn 2. febrúar. 
Niðurstaða: Skólaráð Hvaleyrarskóla samþykkir þessar breytingu fyrir sitt leiti. 
 

4) Fjárhagsáætlun 
a) Framkvæmdir. Verið er að skipta út lofti í gangi hjá lista- og verkgreinum. Vinn á 

áfram í að skipta út loftum í kennslustofum, setja kerfisloft og bætta lýsingu. 
Reynslan er að hljóðvist verður mun betri þar á eftir.  
 

5) Aðstöðumál Holtasels 
a) Í framhaldi af umræðu á síðasta skólaráðsfundi þá var settur á laggirnar vinnuhópur 

frá skólanum og skrifstofu mennta- og lýðheilsusviðs. Niðurstaða hópsins var að bæta 
þyrfti aðstöðumál Holtasels, þar er mikill fjöldi á litlu rými og fjöldi barna í Holtaseli 
hefði stöðugt aukist. Bent var á að skoða að bæta við húsnæði milli Hvaleyraskóla og 
Álfasteins. Fræðsluráð tók vel í þessar tillögur og vísaði þeim til umhverfis- og 
skipulagsráðs 

6) Piparkökumálun foreldrafélagsins gekk mjög vel. Spurning með skipulagið að laga það til. 
Nemendur í 10. bekk voru með sölu sem gekk vel.  

7) Spurning að kaupa jólaljós í allar stofur. Jafnvel að merkja skólann betur svo sjáist frá 
öllum áttum. Spurning að merkja með merki Hvaleyrarskóli út á horni. 

8) Athuga þarf að merkja gangbraut á hraðahindrunina á Háholti við akbrautina niður að 
skólanum. 

https://drive.google.com/drive/folders/1geGq08wD2VEQEKe0t9JOFq9VGl99mD97?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1geGq08wD2VEQEKe0t9JOFq9VGl99mD97?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1geGq08wD2VEQEKe0t9JOFq9VGl99mD97?usp=share_link
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Næsti fundur:  í janúar 2023. 

Fundi slitið kl. 15:30 

Samantekt skráði: Sigrún Einarsdóttir aðstoðarskólastjóri.  

 


